
sþ. 454. Fyrirspurn [276. mál]
til sjávarútvegsráðherra um veiði, nýtingu og kaup á smokkfiski.

Frá Skúla Alexanderssyni.

1. a. Hvaða ráðstafanir voru gerðar á vegum sjávarútvegsráðuneytisins til að auðvelda og
tryggja að aflað yrði smokkfisks til beitufrystingar úr þeirri smokkfiskgöngu sem var
við Vestfirði og Vesturland í haust?

b. Hve mikið var fryst til beitu?
e. Voru gerðar tilraunir til að vinna smokkfiskinn til manneldis?

Eru markaðir fyrir slíka vöru?
2. a. Hve mikið var flutt inn af beitusmokki 1983?

b. Hve mikið er áætlað að flytja inn nú til notkunar á yfirstandandi vertíð og hvert er
áætlað söluverð þeirrar beitu?


